

PET Lover

by Jer High

Feed me with love

Vol.11 No.99 September 2017
ISSN 19054424



THE STORY OF US

with

แซนนี่ เคาบดาด



เมื่อน้องหมาไม่ยอม ขับถ่ายในหน้าฝน

ใน ช่วงฤดูฝนแบบนี้ หลายคนคงต้องรับมือกับปัญหาน้องหมาไม่ยอมขับถ่ายในหน้าฝน ปัญหานี้จะรับมือได้อย่างไรบ้าง วันนี้เราจะมาดูกัน หนึ่งในปัญหาใหญ่ของครอบครัวเลยก็คือ น้องหมาของเราไม่ยอมออกไปขับถ่ายนอกบ้าน บางตัวกลิ่นเอาไว้ข้ามวันข้ามคืน เพราะไม่อยากขับถ่ายบนพื้นที่เปียกๆ แม้ว่าเราจะพาออกไปเดินวนเป็นชั่วโมงแล้วก็ตาม แต่น้องหมาก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะสักที ปัญหานี้ฟังดูเหมือนจะตลกๆ แต่บอกเลยว่ามันไม่ขำเลย เพราะว่าการที่น้องหมาไม่ขับถ่ายหลายวันอาจส่งผลเสียมากมายเลยทีเดียว มีอะไรบ้างนั้นมาดูพร้อมๆ กัน

ส่วนของสุขภาพกาย: เมื่อน้องหมาไม่ถ่ายเป็นเวลานานติดต่อกันจะทำให้เขามีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ ระบบย่อย และระบบขับถ่าย ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือการเบ่งอุจจาระไม่ออก เมื่อเวลาขับถ่ายจึงอาจมีเลือดออกมากด้วย

ส่วนของสุขภาพจิต: น้องหมาอาจเกิดความเครียด ซึมเศร้า การเผาผลาญพลังงานไม่ดี ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยอยากทำอะไร และ ไม่ค่อยอยากอาหาร เพราะรู้สึกไม่สบายตัว เมื่อเกิดปัญหากับสุขภาพจิตก็อาจส่งผลให้เขาแสดงพฤติกรรมในเชิงลบออกมาด้วย

หลักพื้นฐานในการแก้ปัญหาหนึ่งก็คือ ทดลองเปลี่ยนที่ขับถ่ายให้ใหม่ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน เนื่องจากเขาอาจจะไม่ชอบที่จะเดินย่ำในที่ชื้นแฉะก็เป็นได้

หันกลับไปใช้วิธีแรกๆ ที่เราเคยฝึกเขาตอนยังเล็กๆ ได้เลย โดยการจัดเตรียมที่ไว้ให้เขา เมื่อถึงเวลาขับถ่ายของวันให้พาเขาไปยังสถานที่ใหม่ที่เรเตรียมไว้ เช่น บนแผนรองฉี ในห้องน้ำ หรือกระบะหญ้าเทียม หลังจากนั้นเจ้าของก็ออกคำสั่ง “ฉี่” หรือ “อึ” ไปพร้อมกัน หากเขายังขัดขืนไม่ยอมขับถ่ายบริเวณนั้น ก็ต้องไม่ปล่อยเขาออกมาจนกว่าจะยอมขับถ่าย หากในครั้งแรกยังไม่ได้ผล ก็ต้องลองทำซ้ำ จนกว่าเขาจะขับถ่ายสำเร็จ หากเขาขับถ่ายเรียบร้อยแล้ว ก็ควรมีรางวัล หรือคำชมตามมาด้วย เพื่อให้เขาจดจำว่า ทำแล้วจะได้รางวัลหรือคำชม หากเขาขับถ่ายนอกบ้านอยู่แล้วเมื่อฝนหยุดตกแล้วก็ควรพาน้องหมาออกไปขับถ่ายข้างนอกเหมือนเดิม เขาจะรู้ว่า จะขับถ่ายในบ้านได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น

ช่วงนี้หน้าฝนแบบนี้ก็อาจลำบากกันบ้างสำหรับเจ้าของหลายๆ คนที่ต้องแก้พฤติกรรมไม่ยอมขับถ่ายในหน้าฝนของน้องหมา แต่เพื่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีของเขา เราต้องอดทน เมื่อหมดฤดูฝนแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาสู่สภาพปกติเอง

QUESTIONS of the month



Q: โรคจากน้องหมา ติดต่อมาสู่คนได้หรือไม่

A: คำถามที่ว่า มนุษย์สามารถติดโรคจากสุนัขได้หรือไม่ นั้น คำตอบคือ “ได้” แต่หากเรามีความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่ไว้ข้างก็จะทำให้คุณกับสุนัขมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ เชื้อโรคที่ติดสู่คนนั้นเราจะเรียกว่า “โรคที่แพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คน” คือโรคจากสัตว์ที่สามารถติดต่อมาสู่มนุษย์ได้ โดยปกติจะพบเห็นได้ยาก ซึ่งไม่ใช่ทุกโรคที่สัตว์เป็นแล้วมนุษย์จะเป็นตาม โรคที่แพร่กระจายจากสัตว์สู่มนุษย์จะมีความพิเศษไว้รหัสหลายชนิดสามารถติดต่อจากสุนัขไปยังสุนัขได้ แต่ไม่สามารถติดจากสุนัขมาสู่คน

หรือแมวได้ อย่างไรก็ตามเราควรระมัดระวังโรคที่พบได้เป็นอันดับต้นๆ ดังต่อไปนี้

ปรสิต (Parasites) โรคที่เกิดจากพยาธิในกระเพาะหรือลำไส้ เช่น พยาธิปากขอและพยาธิตัวกลม ซึ่งอาจจะติดจากการได้รับไข่พยาธิเข้าไปในร่างกายนหรือการสัมผัสไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิที่อยู่ในดิน ทั้งนี้อาจจะเกิดจากการทำสวน ทำความสะอาดรั้ว หรือเดินบนพื้นดินด้วยเท้าเปล่า

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ทุกคนคงจะรู้จักโรคนี้นักันดีอยู่แล้ว เกิดจากการที่สุนัขได้รับเชื้อแล้วส่งผ่านโรคมาทางน้ำลาย เช่น กัด หรือน้ำลายสุนัขผ่านเข้าสู่ร่างกายคน ทั้งสุนัขและแมวสามารถเป็นโรคนี้นี้ได้

เลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ติดเข้าสู่ร่างกายคนโดยการสัมผัสกับปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงหรือน้ำสิ่งสกปรกที่สัมผัสกับปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงเข้าสู่ปาก

ซึ้กกลาก (Ringworm) เป็นผื่นแดง วงกลม มีขอบเขตชัดเจน รูปร่างคล้ายวงแหวน มีสะเก็ดลอกขุยที่ขอบ วงนี้จะลุกลามขยายออกไปเรื่อยๆ มักจะมีอาการคัน เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราพวก Dermatophyte เชื้อเหล่านี้ต้องอาศัยสาร Keratin เป็นอาหารในการเจริญเติบโตและสภาพอบอุ่นที่เหมาะสมบนผิวหนังชั้นนอกสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหนังศีรษะ ข้อมพับ เท้าและเล็บ

สัตว์แทบทุกชนิดสามารถเป็นพาหะแพร่กระจายโรคสู่คนได้ แต่สัตว์ที่มีแนวโน้มเสี่ยงสูงมากกว่าก็คือ สัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้รับวัคซีน ไม่ได้รับการดูแลรักษาความสะอาด เพื่อป้องกันตัวคุณและสมาชิกในครอบครัว จึงควรพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและรับวัคซีนครบถ้วน เท่านั้น โรคภัยไข้เจ็บจากสัตว์มาสู่คนก็จะไม่มาเยี่ยมเยือน น้องหมากับคุณก็จะมีช่วงเวลาเปี่ยมสุขด้วยกันไปอีกนาน

Italian Greyhound

นักวิ่งขนเกรียน

อิตาเลียน เกรย์ฮาวด์ เป็นสัตว์เลี้ยงอยู่คู่ครอบครัวชนชั้นสูงมากกว่าศตวรรษ สันนิษฐานว่าต้นกำเนิดมาจากแถบเมดิเตอร์เรเนียน ในประเทศกรีซและตุรกีมายาวนานกว่า 2,000 ปี เนื่องจากมีความสง่างาม และมีบุคลิกที่โดดเด่น จึงได้รับการนำไปใช้เป็นตัวแทนในงานศิลปะของจิตรกรที่มีชื่อเสียงของอิตาลี ในยุคเรเนอซองซ์ และยังเป็นสุนัขที่ราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปชื่นชอบอีกด้วย

ถิ่นกำเนิด : กรีซและตุรกี

ช่วงอายุ : 14 - 18 ปี

สูง : 30 - 40 เซนติเมตร

น้ำหนัก : 3 - 5 กิโลกรัม

อิตาเลียน เกรย์ฮาวด์ มีรูปร่างเล็กปราดเปรียว สวยสง่างามและน่ารักอ่อนหวาน ตามต้นตระกูลเกรย์ฮาวด์ ลักษณะขนสั้นเกรียนมีหลายสี พวกเขาปรับตัวให้สามารถอยู่ได้ทั้งในเมืองและชนบท เป็นได้ทั้งเพื่อนเล่นและนักล่าตัวน้อย มีอายุโดยเฉลี่ย 14 - 18 ปี

มีนิสัยขี้เล่น สดใส ฉลาดหลักแหลม สุขภาพ อ่อนโยน ผิวง่าย ไม่ก้าวร้าว รักเจ้าของ เป็นเพื่อนที่ดีทั้งกับผู้ใหญ่และเด็ก รักอิสระ เป็นนักวิ่งความเร็วสูง เป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ดี แต่พวกเขาจะตกใจง่าย

ขนของอิตาเลียน เกรย์ฮาวด์จะสั้น เกรียน เงางามอยู่เสมอ การดูแลจึงไม่ยุ่งยากมาก ควรอาบน้ำ 2-3 สัปดาห์ต่อครั้ง หรือใช้ทิชชูผ้าแห้งเช็ดตัวหากเปียกพอ เวลาจะอาบน้ำควรใช้น้ำอุ่นอบจะดีที่สุด ร่างกายของพวกเขาเปราะบางมากกับอุณหภูมิที่หนาวเย็น ควรปรองพั้นให้เป็นประจำเพื่อป้องกันคราบหินปูน พาพวกเขาออกไปเดินเล่นและวิ่งเล่นเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละครั้ง อิตาเลียน เกรย์ฮาวด์ เป็นสุนัขขี้เล่นและปราดเปรียว จึงอาจผล่อเล่นจนตัวเองได้รับบาดเจ็บได้

ผู้เลี้ยงควรมีเวลาและพื้นที่โล่งกว้างให้เขาได้วิ่งเล่นเป็นประจำทุกวัน พวกเขาต้องการเดินเล่น ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงร่วมกับสุนัขพันธุ์ใหญ่ ควรให้อยู่ในอากาศที่อบอุ่น ไม่หนาวจนเกินไป หากผู้เลี้ยงต้องการสุนัขที่ดูแลทำความสะอาดง่ายไม่ยุ่งยาก อิตาเลียน เกรย์ฮาวด์จึงนับเป็นตัวเล็กที่ดี

ต้องระวังเมื่อเขามีอายุมากขึ้น โรคที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ โรคเกี่ยวกับข้อต่อ สะโพกเคลื่อน ต้อกระจก ลมบ้าหมู และประสาทตื้นชา ดังนั้นจึงควรพาเขาไปพบสัตวแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

ศีรษะ: แคบ แบน ยาว เล็กลงที่ปลายจมูก จุดหักบริเวณสันจมูก ระหว่างตาทั้ง 2 ข้างหักเข้าเล็กน้อย

จมูก: สีดำ หรือสีน้ำตาล หรือสีต่างๆ ตามสีที่มีอยู่บนตัวสุนัข

หู: เล็กกำลังดี โใบหูพับลงไปทางด้านข้าง ยกเว้นเวลาตื่นตัวหูจะตั้งขึ้น

ขน: ขนสั้นเนียนนุ่ม เงางาม เหมือนแพรไหม มีชั้นเดียว สั้นเกรียน เรียบเนียน สีและตำหนิไม่ระบุมเฉพาะ แต่ปกติจะมีสีเทา สีเทาอมน้ำเงิน เข้ม ดำ และ สีน้ำเงินเข้ม อย่างไรก็ตามตำหนิไม่ควรมีลักษณะเป็นลาย

ลำคอ: ยาว เปรียว โค้งรับกับไหล่ แลดู สง่างาม

ลำตัว: ยาวปานกลาง ส่วนที่สูงที่สุด อยู่บริเวณบนของลำตัว ขันนสันชี้ข้างให้ลำตัวดูสง่างาม ท้ายลำตัวลาดลงจรดโคนหาง








หากพูดถึงวิกิหมอบิตแล้วไม่นึกถึงนางเอกสาวหน้าหวาน ลูกครึ่งไทย - อังกฤษ คนนี้คงไม่ได้ โดยเฉพาะตอนนี้กำลังมีผลงานเรื่อง “ราชนาวิกที่รัก” ซึ่งออกอากาศทางช่อง 7 สี เป็นหนึ่งในซีรีส์เรื่อง “ภารกิจรัก” ที่คราวนี้ได้มาประกบคู่กับพระเอก อ๋อม - อรรถพันธ์ ว่าด้วยเรื่องราวของทหารเรือ กับปัญหาการค้ำมนุษย์ แซมมี่ เคาจเวลล์รับบทเรื่องนี้ต้องแข็งแรงสุดๆ ต้องลงเรือทุกประเภท ตั้งแต่เรือรบ เรือหลวง เรือยอร์ช สปีดโบ๊ต เรือประมง จนไปถึงเรือแจว แถมยังมีละครที่กำลังถ่ายทำตามมาอีก เรื่อง “วิหคหลงลม” เป็นละครย้อนยุค ดราม่า จนเธอบอกว่า “บทหนักสุดตั้งแต่ที่แซมมี่เคยเล่นมาเลยคะ” แม้จะมีคิวแน่นแค่ไหน แต่เธอก็ยังไม่พลาดที่จะแบ่งเวลามาอวดโฉมเหล่าบรรดาสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเธอให้กับชาวเพ็ทเลิฟเวอร์ได้รู้จักกัน

สมาชิกพิเศษของครอบครัว

“เท่าที่จำความได้ ตั้งแต่เด็กๆ แซมมี่อยากเลี้ยงสุนัขมาก ประมาณว่าเวลาอยู่บ้านแล้วเราอยากจะมีลูกสมุนคอยเดินตามไปมาตลอดเวลา ก็เลยจะพยายามขอคุณแม่มาตลอด จนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้มาเลี้ยงสมใจ เรื่องนี้ต้องขอบคุณพี่สาวด้วย เพราะว่าพี่สาวของแซมมี่ก็เป็นคนที่ชอบสุนัขมากเหมือนกัน แต่เขาจะชอบเป็นพวกสายพันธุ์เล็กๆ ตัวเล็กๆ ส่วนแซมมี่จะชอบพวกที่ตัวใหญ่ๆ แต่ตอนนั้นเราอยู่คอนโด มีพื้นที่จำกัด เลยไม่สามารถที่จะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่ได้ แต่ด้วยความที่ชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก็เลยเลือกเป็นพันธุ์เล็กก็ได้ ตั้งแต่วันที่ได้เลี้ยงในวันนั้น จนถึงตอนนี้รวมๆ แล้วที่เลี้ยงไว้ที่บ้านนี้มีไม่ต่ำกว่า 10 ตัวเลยคะ มีทั้งชื่อว่า ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย และมอลทิส”

“ตัวแรกที่แซมมี่ได้มาเลี้ยงเลยเป็นน้องหมาพันธุ์ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย





แต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วนะคะ ส่วนตัวที่มาถ่ายกับแฮมมีวันนี้ ชื่อว่า “เจฟฟรีย์” เป็นลูกของตัวที่เสียไป ซึ่งตอนนี้เจฟฟรีย์ก็อายุประมาณ 10 ปีแล้ว เรียกว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เจฟฟรีย์เกิดเลย เป็นตัวที่สนิทกับแฮมมีที่สุดคะ ส่วนพี่สาวของแฮมมีจะชอบพันธุ์มอลที่สมาก พาไปเข้าโรงเรียน ฟีก จนถึงส่งประกวด แล้วก็ได้รางวัลมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยคะ”

“นอกจากเจฟฟรีย์แล้ว วันนี้ที่มาด้วยยังมีแก๊งค์ ผาแผดมอลทีสที่ชื่อ “เจ้าคะกับเจ้าขา” แล้วก็ชื่อว่าตัวแน่นๆ นี้ชื่อ “จอมทัพ” ส่วนยอร์กเชียร์อีกตัว ชื่อ “เคอร์ฟิวส์” ค่ะ”

“ในอนาคตแฮมมีอยากจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ตัวใหญ่ๆ กอดเต็มมือดี ส่วนอีกพันธุ์ที่อยากได้ ก็คือ เฟรนช์ บูลด็อก เป็นสุนัขที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเรวัติ ตกหน้าชื่อๆ หน้าเหมือนไม่มีอารมณ์ตลอดเวลา”

วีรกรรมของเจฟฟรีย์

“ปกติแฮมมีจะให้เขาอยู่แต่ในบ้าน ไม่ค่อยปล่อยให้ไปข้างนอก เพราะมีทั้งเรื่องเห็บ หมัด อุบัติเหตุต่างๆ แถมเจฟฟรีย์ค่อนข้างจะเกเร ชอบไปกัดน้องหมาตัวอื่นๆ เป็นประจำ ขนาดหมาในบ้าน นี้ก็ไม่เว้น ด้วยที่ว่าเขาเป็นหนุ่ม บ้าพลัง บางทีแค่แฉับประตูไว้ชนิดเดียว พอเขาหลุดออกไปได้ เขาก็จะวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเลย วิ่งแบบเหมือนไม่เคยวิ่งมาก่อน แล้วก็จะหนีไปไกลมาก แต่ยังดีที่เขาจำทางกลับบ้านได้ สักพักเขาก็จะกลับมาเอง เรียกว่า แสบที่สุดในบ้านเลยคะ อีกวีรกรรมหนึ่งก็จะเกิดขึ้นช่วงฝนตก ฟ้าร้อง เจฟฟรีย์จะคุ้ยทุกอย่าง มุด รื้อข้าวของกระจัดกระจายไปหมด ขนาดถึงขยะในห้องน้ำยังเข้าไปคุ้ยเลย”



โรคประจำตัว

“มอลทีส ที่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นโรคผิวหนังคะ เป็นผื่นแดงๆ เราเลยต้องตัดขนเขาให้สั้นๆ ตลอด ส่วนเจฟฟรีย์ นี้จะเป็นนิ่ว เคยผ่าตัดมาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อหลายปีก่อน แต่ตอนนี้หายเป็นปกติแล้วคะ”

"อยากให้ทุกคนเห็นเขาเป็น สิ่งมีชีวิต มีจิตใจ มีความรู้สึก ไม่ต่างจากพวกเรา เขาไม่ใช่ตุ๊กตา"

ฝากถึงคนที่กำลังจะเลี้ยงน้องหมาบ้าง

“การที่เรามีสัตว์เลี้ยงก็นับเป็นเรื่องที่ดีนะคะ แต่เราก็ต้องย้อนกลับมามองก่อนว่า เรามีความพร้อมหรือไม่ เพราะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงแล้วก็อยากให้คิดว่าเขาก็เป็นเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของเรา สำหรับแซมมีเองหลายๆ ครั้งยังเคยคิดว่า อยากจะทำงานเก็บเงินให้ได้เยอะๆ แล้วไปซื้อที่ดิน เพื่อที่จะรับเลี้ยงสุนัขที่ถูกทอดทิ้ง สงสารเขาอะ อยากให้ทุกคนเห็นเขาเป็นสิ่งมีชีวิต มีจิตใจ มีความรู้สึก ไม่ต่างจากพวกเรา เขาไม่ใช่ตุ๊กตา ที่สามารถทิ้งๆ ขว้างๆ อย่างไม่ใส่ใจก็ได้ แซมมีไม่สนับสนุนกับการที่เราจะให้ลูกสุนัขกันเป็นของขวัญ โดยเฉพาะคู่รักที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่มั่นคง เพราะอยากให้หนักถึงชีวิตเล็กๆ อีกชีวิตหนึ่ง หลังจากที่ถูกให้ไปแล้วด้วยคะ”



Furbo Dog Camera

กล้องคุณภาพ HD และคุณสมบัติที่สามารถมองเห็นได้ในเวลา
กลางคืนที่ติดมากับเจ้า Furbo Dog Camera จะทำให้คุณสามารถ
เอาใจน้องหมาได้ด้วยของชอบของเขาที่บรรจุในตัวเครื่องได้สูงสุด
ถึง 30 ชิ้น คุณยังสามารถรับภาพความสุขของเจ้าสี่ขาของคุณผ่าน
ตัวกล้องและแอปพลิเคชัน แม้ว่าคุณจะไม่อยู่บ้านก็ตาม พร้อมกัน
นั้นระบบเสียงสองทิศทางจะช่วยให้คุณได้ยินเสียงของสุนัขของคุณ
และยังพูดคุยโต้ตอบกับพวกได้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นคุณจะได้รับแจ้งเตือน
เตือนเมื่อมีเสียงเห่า เพื่อที่คุณจะได้เห็นพวกเขาและช่วยให้พวกเขา
สงบลงได้ด้วยเสียงของคุณ และระบบ Live-streaming ยังให้คุณ
สามารถดูสุนัขของคุณทุกเมื่อที่ต้องการอีกด้วย



รู้ทันโรคติดเชื้อ ทางเดินปัสสาวะในสุนัข



โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะในสุนัข นอกจากโรคไตและโรคนิ้วในทางเดินปัสสาวะที่ได้ยินกันบ่อยๆ แล้ว อีกโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยก็คือ โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ซึ่งทำให้สุนัขแสดงอาการปัสสาวะผิดปกติ บางรายรักษาหายแล้ว แต่ก็กลับมาเป็นใหม่อีกได้เช่นกัน

โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะคืออะไร

โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection) ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่มีบ้างที่เกิดจากการติดเชื้อรา เชื้ออาจเกิดจากการติดต่อย้อนขึ้นไปจากอวัยวะใกล้เคียงเข้าสู่ทางเดินปัสสาวะ ซึ่งอาจเป็นเชื้อแบคทีเรียจากอุจจาระของสุนัขเอง หรือเชื้อโรคที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเข้าสู่ร่างกาย บางครั้งอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมในทางเดินปัสสาวะเปลี่ยนไปทำให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย มักพบในสุนัขเพศเมียมากกว่าสุนัขเพศผู้ เนื่องจากสุนัขเพศเมียมีทางเดินปัสสาวะที่สั้น และมีทางเปิดที่กว้างกว่าในสุนัขเพศผู้ สุนัขที่มีความผิดปกติของโครงสร้างทางเดินปัสสาวะจะมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคนี้นี้ได้ง่ายกว่า มีรายงานพบบ่อยในสุนัขบางพันธุ์ เช่น เยอรมัน เชพเพิร์ด พูเดิ้ล ทอย ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ ดัชชุน โดเบอร์แมน และมิเนียเจอร์ ชเนาท์เซอร์ รวมถึงในสุนัขเพศผู้ที่ป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมากอักเสบ บางรายก็อาจเกิดโรคนี้อีกตามมาได้

สุนัขที่ป่วยจะแสดงอาการอย่างไร

น้องหมาจะแสดงอาการปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะกะปริดกะปรอยมีสีปัสสาวะเปลี่ยนไป ปัสสาวะสีแดงหรือมีเลือดปน ปัสสาวะมีกลิ่นเหม็นเน่า และมีอาการปวดบ่งเวลาที่ปัสสาวะ อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบอกให้เราทราบ ว่า ต้องรีบพาสุนัขเข้ารับการตรวจโดยเร็ว ซึ่งการตรวจวินิจฉัยโรคนั้น นอกจากจะตรวจร่างกายทั่วไปแล้ว ยังต้องเก็บปัสสาวะไปตรวจวิเคราะห์ และเพาะเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงตรวจเลือด ถ่ายภาพรังสี หรืออัลตราซาวด์ เพื่อตรวจดูความผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในทางเดินปัสสาวะ น้องหมาที่ป่วยอาจตรวจพบว่า กระเพาะปัสสาวะอักเสบทำให้มีผื่นงกระเพาะปัสสาวะเกิดการหนาตัวขึ้นได้

สุนัขที่ป่วยจะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อติดต่อกันอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ขึ้นไป โดยการจะใช้เวลาได้นั้นต้องพิจารณาจากเชื้อที่ได้รับ และผลการทดสอบความไวของยาต้านจุลชีพ นอกจากนี้เจ้าของควรให้สุนัขดื่มน้ำเยอะๆ เพื่อเพิ่มการสร้างปัสสาวะ รวมถึงปรับอาหารที่ให้ให้เป็นอาหารรักษาโรคตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ก่อน ส่วนการรักษาอื่นๆ ก็ขึ้นกับอาการป่วยของสุนัขแต่ละตัว ซึ่งจะต้องได้รับยาตามอาการ เช่น หากมีอาการปวดก็จะได้รับยาลดปวด เป็นต้น ต้องไม่ชิงสุนัขเป็นเวลานาน เพราะสุนัขจะอักเสบปัสสาวะนานเกินไป สุนัขที่เคยเป็นโรคนี้อีกแล้วควรได้รับการตรวจสุขภาพ เพื่อเฝ้าติดตามโรคเป็นประจำ เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีก ซึ่งอาจเกิดได้ในบางราย



The Vancouver Airport Now Has Therapy Dogs Because We Really Need It The dogs will save us all

นับเป็นเรื่องราวน่ารักๆ เรียกรอยยิ้มจากผู้คนในสนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดาได้เป็นอย่างดี เมื่อเหล่าน้องหมาบำบัดอาสาทำหน้าที่เป็นสุนัขบำบัดที่สนามบินแวนคูเวอร์ เพื่อช่วยคลายความเครียดให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ต้องใช้เวลาอันยาวนานในการรอเปลี่ยนเครื่อง โดยสุนัขทั้งหมด มาจากโครงการ St. John Ambulance Therapy Dog Program สุนัขทุกตัวได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จำเป็น มีนิสัยอ่อนโยนเป็นมิตรกับเด็กและนักท่องเที่ยวทุกคน

นักท่องเที่ยวทุกคนสามารถกอดและเล่นกับสุนัขบำบัดได้ โดยพวกเขาจะทำหน้าที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลาย ลดความเครียด ในขณะที่บางคนอาจจะต้องใช้เวลารอคอยในการขึ้นเครื่องบิน เที่ยวบินล่าช้า หรือกำลังรอกระเป๋าเดินทางที่สูญหาย ซึ่งแต่ละคนล้วนมีความเครียดและวิตกกังวล สุนัขบำบัดทั้ง 7 ตัว จะผลัดกันทำหน้าที่ตัวละ 2 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

หากใครได้มีโอกาสเดินทางไปใช้บริการที่สนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ต้องเข้าไปกอดน้องหมาบำบัดที่แสนน่ารักเหล่านี้กันด้วย รับรองว่าจะหายเครียดเป็นปลิดทิ้งแน่นอน





สพ.ญ.นารถรุณ จิตต์เอื้อเฟื้อ

คุณหมอมุก หรือ สพ.ญ.นารถรุณ จิตต์เอื้อเฟื้อ นอกจากจะต้องรักษาสัตว์เลี้ยงแล้ว ยังต้อง “รักษาใจ” เจ้าของสัตว์เลี้ยงไปพร้อมๆ กันด้วย ห้องรับแขกวันนี้เลยจะพามาดูกันว่า วิธีการ “รักษาใจ” ของคุณหมอมุกนั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง จะมีวิธีบริหารจัดการปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงเผยเคล็ดลับให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงเวลาพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์อีกด้วย

คุณหมอมุก ประกอบอาชีพสัตวแพทย์มาแล้ว 5 ปี ขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากจะต้องรักษาสัตว์เลี้ยงของคนอื่นๆ แล้ว คุณหมอมุกก็ยังมีสมาชิก ตัวน้อยๆ ที่ต้องดูแลเป็นของตัวเองอยู่ที่บ้านด้วยเช่นกัน “ตอนนี้ที่บ้านเลี้ยงน้องหมาไทยพันธุ์หางอยู่ 4 ตัวค่ะ รับมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นลูกหมาตัวน้อยๆ ได้มาจากหมาจรที่มากลอดลูกไว้แถวบ้านหลักๆ ก็เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน และพวกเขาที่ทำหน้าที่สำคัญนี้ได้ดีมากอีกด้วย แค่นี้ก็อินเสียงรถจอดหน้าบ้าน หรือคนเดินผ่านก็จะเห่าทันที บางทีก็เห่าแม้กระทั่งคนในบ้านค่ะ”

จุดเริ่มต้นของการเป็นสัตวแพทย์

“เท่าที่จำความได้ที่บ้านก็มีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านมาตลอด เลี้ยงมาหลายรุ่นมาก นับรวมๆ กันได้ประมาณ 11 ตัว สุนัขตัวแรกของบ้าน แม่บอกว่าเลี้ยงตั้งแต่ถูกยังไม่เกิด จนกระทั่งเขาตายไป พ่อก็จะหามาเลี้ยงใหม่เรื่อยๆ มีชื่อมาบ้าง คนให้มาบ้าง ขอเขามาบ้าง พอเลี้ยงไปได้สักรุ่นหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไป เขาก็ทยอยตายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ บ้าง หลุดออกไปข้างนอกแล้วตามหาไม่เจอบ้าง หรือก็ไม่กินรถชนบ้าง สำหรับมุกแล้วคิดว่า การที่มีสัตว์เลี้ยงในบ้านนั้นนอกจากเขาจะช่วยเราดูแลบ้านแล้ว เขายังเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว จนกลายเป็นความเคยชินของครอบครัว ที่จะต้องมีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ตลอดเวลา จนบางทีพอกับแม่ไม่อยากจะออกจากบ้านไปไหนนานๆ เพราะเป็นห่วงหมาก็มี”

“จากประสบการณ์ที่ที่บ้านเลี้ยงน้องหมาหลายรุ่นนั้นก็มักจะเจอปัญหาหลักคือ ปัญหาด้านสุขภาพ เวลาน้องหมาป่วย ก็ต้องพาไปพบสัตวแพทย์ ในความรู้สึกของเราตอนที่เด็ก ได้เห็นการทำงานรักษาสัตว์ของสัตวแพทย์รู้สึกว่าการที่ประทับใจมาก รู้สึกว่าคุณหมोजิตต์ และตั้งใจในการรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้หายป่วย มันก็

เป็นความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสัตวแพทย์ตั้งแต่นั้นมา แต่เวลามีคนถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร ก็ไม่ได้ตอบว่าอยากเป็นสัตวแพทย์ แต่กลับตอบไปว่า อยากเป็นนักเขียนการ์ตูน เพราะตอนเด็กๆ ชอบอ่านการ์ตูน ชอบวาดรูป แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ก็ต้องคิดใหม่ เพราะพ่อไม่ค่อยสนับสนุนในการเรียนด้านศิลปะ แม้ว่าตอนนั้นอยากเรียนสถาปัตย์มาก แต่เมื่อพ่อไม่โอเค เลยตัดสินใจเลือกเรียนสัตวแพทย์แทน”

ในมุมมองของสัตวแพทย์คิดว่า

คนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงขาดความเข้าใจในเรื่องอะไร

“ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความเข้าใจผิดในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีค่อนข้างเยอะ ยิ่งยุคนี้คนเข้าถึงโซเชียลมีเดียกันได้ง่ายขึ้น ความเข้าใจผิดๆ จึงแพร่หลายในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะความเข้าใจผิดในเรื่องที่บอกต่อๆ กันมาจากความรู้สึกของคนเลี้ยงสัตว์เอง ซึ่งหลายครั้งก็ไม่ถูกต้อง แต่มีการบอกต่อๆ กันมาว่า ทำแบบนี้แล้วดี ใช้อันนี้แล้วดี กินยาตัวนี้แล้วดี น้องหมาหายป่วยแน่นอน น้องแมวหายป่วยแน่นอน จนบางครั้งมันก็ส่งผลเสียมาถึงตัวสัตว์โดยตรง เช่น กรณีที่สัตว์ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ สัตว์บางตัวได้รับยาปฏิชีวนะที่เจ้าของป้อนเอง ที่บอกต่อๆ กันมาในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ ซึ่งบางทีชนิดของยาปฏิชีวนะที่สัตว์ได้รับอาจไม่เหมาะสมสำหรับการรักษาโรคนั้นๆ การได้ยาที่ไม่ครบตามปริมาณที่ถูกต้องที่สัตว์ควรจะได้รับ ผลเสียที่ตามมาคือสัตว์จะหายช้ากว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากเกิดภาวะเชื้อดื้อยา ทำให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะจะเริ่มยากขึ้น เพราะเหลือยาให้ใช้ไม่มาก ส่งผลถึงตัวสัตว์ที่ยังคงป่วยต่อไป และยังทำให้เจ้าของมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย”

เมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์ตั้งเครียด

“ส่วนตัวรู้สึกว่าการที่อาชีพสัตวแพทย์ก็คือ อาชีพงานบริการรูปแบบหนึ่งที่เรา มีโอกาสพบเจอกับคนทุกประเภท ทั้งคนที่ดีมากๆ และแย่มากๆ หลายคนมองว่า สัตวแพทย์นั้นต้องรักษาสัตว์อย่างเดียว แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย เพราะบางทีจะมีงานที่นอกเหนือจากนั้นคือ การรักษาเจ้าของไปพร้อมๆ กับรักษาสัตว์ไปด้วย นั่นก็

คือ การ “รักษาใจ” ของเจ้าของสัตว์นั่นเอง ถ้าสัตว์มีอาการแย่งง จิตใจเจ้าของก็แย่งตาม อาการของสัตว์ หากสัตว์ดีขึ้น เจ้าของก็มีความสุขตามไปด้วย บางที่ต้องเจองานหนัก 2 ด้าน รู้สึกว่ายากดีที่ที่จะต้องแก้ปัญหา 2 อย่างที่เป็นเรื่องเดียวกันไปพร้อมๆ กัน บางทีก็เครียด แต่ก็ต้องพยายามจูนตัวเองให้สามารถทำงานได้ ยิ้มให้ได้ ต้องสะกดอารมณ์ตัวเองเวลาเจอเจ้าของสัตว์ที่ทำตัวไม่น่ารัก แต่ก็พยายามไม่แสดงออกให้คนอื่นเห็น ทำให้เย็นลง บ่นกะเพื่อนร่วมงาน ก็ช่วยให้หายโกรธได้เหมือนกันค่ะ”

ฝากถึงน้องๆ ที่อยากเรียนสัตวแพทย์

“อย่างแรกเลยคือ ต้องมีความขยัน และอดทนในการเรียนก่อนเป็นอันดับแรก เพราะการเรียนหลักสูตรสัตวแพทย์จะมีวิชาที่ต้องเรียนด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเยอะมาก คนที่จะเรียนได้นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนเรียนเก่งเสมอไป แต่ขอให้ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ นอกจากนั้นต้องเป็นคนที่ไม่กลัวเลือด ไม่กลัวความสกปรก เพราะอาชีพสัตวแพทย์บางทีก็ไม่ได้สวยงาม เล่นกับหมาแมวดูน่ารักเสมอไป บางที่ต้องเจอกับความสกปรกทุกชนิดจากสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น เลือด หนอง อาเจียน อุจจาระ ปัสสาวะ และกลิ่นเหม็น แม้จะมีวิธีป้องกันต่างๆ ไม่ให้สัตวแพทย์ได้รับเชื้อโรคจากสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น การใส่ถุงมือ ใส่ผ้าปิดจมูก และใส่ผ้าคลุมผม แต่เราต้องไม่แสดงท่าที่รังเกียจออกมา ที่สำคัญ สัตวแพทย์ที่ดีนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเรียนเก่ง แต่ต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงในการทำงานรักษาสัตว์”

“นอกจากความรักที่เจ้าของสัตว์มีให้สัตว์แล้ว อยากให้เจ้าของมีความเข้าใจในการเลี้ยงด้วย ไม่อยากให้เชื่อคำที่เขาบอกต่อๆ กันมาโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมากกว่า คำแนะนำโดยตรงจากสัตวแพทย์ เชื่อว่าสัตวแพทย์ทุกคนยินดีจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เจ้าของสัตว์ในการดูแลด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วค่ะ”



PET'S TERTAINMENT

Megan Leavey



ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริง ของ เมแกน ลีเวย์



ผู้กำกับ : Gabriela Cowperthwaite

ผู้ประพันธ์ : Pamela Gray / Annie Mumolo / Tim Lovstedt

นักแสดงนำ : Kate Mara

เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริง ซึ่งเป็นเรื่องราวของ เมแกน ลีเวย์ (Megan Leavey) และสุนัขคู่กายของเธอที่ชื่อ เร็กซ์ (Rex) ทำหน้าที่เป็น ผู้คอยตรวจสอดส่องค้นหาระเบิดให้กับกองทัพอเมริกาในช่วง สงครามอิรักตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 - 2006 สิบเอก กันนี่ มัสเซย์ (Gunney Massey) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสุนัขที่มารีน คอร์ป เบส แคมป์ เพนเดิลตัน นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เมแกนกับเร็กซ์มาพบกันและ เป็นคู่หูกันตั้งแต่นั้นมา ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา 2 ปีนั้น

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นตัวกำหนดให้เร็กซ์มีโอกาสได้ ช่วยชีวิตผู้คนจากระเบิดไว้มากมายนับพันชีวิต รวมทั้งชีวิต ของเมแกนด้วย จนวันหนึ่งชะตากรรมก็ทำให้พวกเขาต้องแยกจากกัน แต่ด้วยความผูกพัน เมแกน จึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ เร็กซ์มาเลี้ยงเอง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป หรือจะเรียก น้ำตาจาก Dog Lovers ได้มากน้อยแค่ไหน ต้องไปติดตามหา ดูกัน รับรองว่า ไม่เสียชื่อหนังดีแห่งปีแน่นอน

อาหารสุนัข “เจอร์ไฮ” คว้ารางวัล ส่งออกยอดเยี่ยมในงาน PM’s Award 2017 ด้านสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสุนัขแบรนด์ “เจอร์ไฮ” เข้ารับรางวัลผู้ประกอบการส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award) ในสาขาสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา

รางวัล Best Green Innovation เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หรือพัฒนากระบวนการผลิตหรือค้นคว้าวัสดุใหม่ๆ การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมของสินค้าและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวางจำหน่ายในตลาด

ในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยอาหารสุนัขแบรนด์ เจอร์ไฮ มีการส่งออกไปจำหน่ายใน 18 ประเทศทั่วโลก นายระวี ธีรเนตร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสุนัขแบรนด์ “เจอร์ไฮ” กล่าวว่า รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมที่ได้รับ เป็นการตอกย้ำนโยบายบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานในการดำเนินกิจกรรมรวมถึงการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้พลังงาน เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ตอกย้ำถึงมาตรฐานคุณภาพและความสำเร็จของของผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการและการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก



JerHigh
Feed me with love

ใหม่! เจอร์ไฮ เคน-ที้ สติก
Benefit **X2**
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
กับคุณประโยชน์ที่ดี



ดีต่อและเสริม DHA and Lecithin

โอเมก้า 3 และ 6 Omega 3 and 6

แคลเซียม กลูตาไมด์ และคอเลสเตอรอล Calcium, Glutamate and Cholesterol



เจอร์ไฮ ประกาศผลโหวตโครงการ “หมอมหาใจหล่อ ส่งต่อความรักให้หมาจร” แปลงโหวตเป็นอาหารสุนัขเจอร์ไฮมูลค่านับล้านบาทมอบผ่านสัตวแพทย์หนุ่ม 6 สถาบัน นำไปช่วยเหลือสุนัขจรจัด 6 พื้นที่ในไทย

นายสุขวัฒน์ ด้านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า แบรินต์เจอร์ไฮเป็น แบรินต์อาหารสุนัขระดับโลก ที่มีกิจกรรมให้คนรักสุนัขได้ร่วมสนุกและร่วมทำความดีเพื่อสุนัขจรจัดอย่างสม่ำเสมอ โครงการ “หมอมหาใจหล่อ ส่งต่อความรักให้หมาจร” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้นี้ก็เช่นกัน บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสัตวแพทย์หนุ่มๆ จาก 6 สถาบันที่เข้าร่วมเป็นสื่อกลาง ในการจัดกิจกรรมผ่านสื่อ Social Media กระทั่งได้เป็นอาหารสุนัขเจอร์ไฮมูลค่านับล้านบาท ไปส่งมอบให้น้องหมาในสถานสงเคราะห์ที่ดูแล สุนัขจรจัดและสุนัขพิการตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศถึง 6 แห่ง







นายสุขวัฒน์ ด้านเสริมสุข ประธานคณะกรรมการ ธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า แบรินด์เจอร์ไฮเป็นแบรนด์อาหารสุนัขระดับโลก ที่มีกิจกรรมให้คนรักสุนัขได้ร่วมสนุกและร่วมทำความดีเพื่อสุนัขจรจัดอย่างสม่ำเสมอ โครงการ “หมอมหาใจหล่อ ส่งต่อความรักให้หมาจร” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ก็เช่นกัน บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสัตวแพทย์หนุ่มจาก 6 สถาบันที่เข้าร่วมเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมผ่านสื่อ Social Media กระทั่งได้เป็นอาหารสุนัขเจอร์ไฮมูลค่านับล้านบาท ไปส่งมอบให้น้องหมาในสถานสงเคราะห์ที่ดูแลสุนัขจรจัดและสุนัขพิการตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศถึง 6 แห่ง

โครงการนี้นับเป็นกิจกรรมเพื่อคนรักสุนัขที่มีความทันสมัยและใช้ Social Media เป็นประจำ ให้ได้ร่วมทำความดีแบบง่ายๆ ด้วยการโหวตนายสัตวแพทย์หนุ่มทั้ง 6 ท่าน ผ่านช่องทาง FB: Pet lover by Jerhigh โดยคะแนน 1 VOTE + 1 Like & Share จะเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ Jerhigh จำนวน 10 กรัม (มูลค่า 7 บาท) และพบว่าได้รับการตอบรับจากกลุ่มคนรักสุนัขเป็นอย่างดี ส่งผลให้สามารถแปลงเป็นอาหารสุนัขเจอร์ไฮได้มากถึง 1,500 กิโลกรัม หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 1 ล้านบาท ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์หนุ่มทั้ง 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. "คุณหมอปิ๊ป" ธนรัชต์ เหล่าฤทธิรัตน์
จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะนำอาหารไปช่วยสุนัขจรจัดที่ชุมชน จ.ลพบุรี
2. "คุณหมอแอมป์" ธัชกร สติยธฤดี
จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะนำอาหารไปบริจาคให้กับน้องหมาที่บ้านกาญจนาภิเษก - เพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้ง จ.นนทบุรี
3. "คุณหมออยู่" ศิริ กรพิบูลย์พงษ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะนำอาหารไปบริจาคให้กับป่าเดือน แม่พระของสุนัขจรจัด จ.ขอนแก่น
4. "คุณหมอไอซ์" ชัยวัฒน์ เตชะสวัสดิ์วิทย์
จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะนำอาหารไปบริจาคให้กับน้องหมาที่บ้านสันติสุข จ.เชียงใหม่
5. "คุณหมอคิม" รัตตินิ เชี่ยวชาญลิขิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล จะนำอาหารไปบริจาคให้กับ ป่าจู้ ผู้ดูแลบ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจร จ.พทุมธานี
6. "คุณหมอเบนซ์" พชร บุญหล้า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จะนำอาหารไปบริจาคให้กับน้องหมาที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการบ้านปากเกร็ด จ. นนทบุรี

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมด้วยดีจาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล-อีสต์วิลล์ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกในประเทศไทยที่อนุญาตให้น้องสุนัขมาเดินเล่นร่วมกับเจ้าของได้ และยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย



แสตมป์จัดหนัก



รับแสตมป์ 5 ดวง
มูลค่า 15 บาท

เมื่อซื้อขนมแมวเลีย จินนี่
รสทูน่าและปลาโอ 2 ชิ้น 64.-



สะสม
M-stamp
รับเพิ่ม 1 บาท
จ่ายด้วย true money wallet ผ่าน 7App รับเพิ่มอีก 1 บาท

เสียคุณค่าดี ๆ
แอสกับความสุข

Only at



ตั้งแต่ 24 ก.ย. - 29 ต.ค. 60 เท่านั้น

